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ช่ือวทิยานิพนธ์                   การจดัการมรดกตามหลกักฎหมายอิสลามของมุสลิมในจงัหวดัสตูล  
ผู้เขียน                                นายหมดัอเูส็น หมดัหมนั 
สาขาวชิา                            อิสลามศึกษา 
ปีการศึกษา                         2556 
 

                                                                          บทคดัย่อ 
                        
                         การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ 3 ประการดว้ยกนัคือ 1) เพื่อศึกษาหลกัการ เง่ือนไข
ขั้นตอน และวิธีการจดัการมรดกตามหลกักฎหมาย อิสลาม 2) เพื่อศึกษา ระดบัการศึกษา ระดบัความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการ เง่ือนไข ขั้นตอน และวิธีการจดัการมรดก ตามหลกักฎหมายอิสลาม ของมุสลิม
ในจงัหวดัสตูล 3) เพื่อศึกษาแนวปฏิบติั ปัญหา อุปสรรค  ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ข ในการจดัการ
มรดกของมุสลิมในจงัหวดัสตูล  
                          ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัใชว้ิธี การวิจยัเอกสารและการวิจยัภาคสนาม  การ
วิจยัเอกสารผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูจากอลั กุรอาน หะดีษ ของท่านเราะสูล
หนงัสือต ารา ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ  ส่วนการวิจยัภาคสนามผูว้ิจยั
ใชว้ิธีการวิจยัส ารวจกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูมา
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใชส้ถิติแบบร้อยละ  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสลามประจ า
มสัยดิ (อิหม่ามจ านวน 75 คน คอเต็บจ านวน 41 คน และบิลาลจ านวน 28 คน) ทุกอ าเภอในจงัหวดัสตูล 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 144 คน และท าการสมัภาษณ์คณะกรรมอิสลามประจ าจงัหวดัสตูล  (ประธานฯ 
1 คน และรองประธานฯ จ านวน 4 คน) ดะโต๊ะยติุธรรมประจ าศาลจงัหวดัสตูลจ านวน 1 คน และผูท่ี้มา
ติดต่อ ท่ีศาลจงัหวดัสตูลเพ่ือขอใหศ้าลมีค าสัง่แต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก หรือผูท่ี้มาติดต่อท่ีส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสตูลเพื่อขอใหค้ณะกรรมการฯไกล่เกล่ียเร่ืองมรดกของผูต้าย หรือผู ้
ท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการมรดกจ านวน  15 คน เพื่อประกอบและยนืยนัขอ้มลูแบบสอบถามท่ีได้
จากคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดิ 
 
                           ผลการวิจยัพบว่า 

1. เมื่อมุสลิมถึงแก่ความตายทรัพยสิ์นทั้งหมดและสิทธิบางประเภทของผูต้าย 
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กลายเป็นมรดก จะตอ้งจดัการไปตามขั้นตอนของการจดัการมรดกท่ีกฎหมาย อิสลามก าหนดไว ้เพื่อ
กระจายกองมรดกใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิรับทุกประเภท  โดยเร่ิมจาก การช าระหน้ีสิน  ทั้งหน้ีสินของพระองค์
อลัลอฮฺ  เช่นจ่ายทานบงัคบั หากครบเง่ือนไข หน้ีสินระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ช าระค่า (الزكاة) 
สินไหมทดแทน หากเจา้มรดกประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายบุคคลอ่ืน ไถ่ถอนจ านอง หรือจ าน าท่ีเจา้
มรดกไดเ้อาประกนัไว ้ใชจ่้ายในการจดัการศพทั้งของผูท่ี้อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบข องเจา้มรดกและ
ของเจา้มรดกเอง ช าระหน้ีสินอ่ืนๆ ปฏิบติัตามพินยักรรมท่ีเจา้มรดกไดท้ าไว ้และแบ่งปันกนัในระหว่าง
ทายาท  

2. มุสลิมในจงัหวดัสตูลมีวุฒิการศึกษาดา้นศาสนาต ่ากว่าระดบัซานาวีย ์และมีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัวิชาฟารออิฏ ระดบัปานกลาง (الفرائض)   เน่ืองจาก วิชาน้ีไม่มีในหลกัสูตรการ เรียน

การสอนในสถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน อยา่งชดัเจน  ยกเวน้บางสถาบนัเท่านั้นท่ีน ามา
สอนเสริมใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษา  และการจดัการมรดกของผูต้ายในจงัหวดัสตูลตอ้งอาศยัผูน้  าศาสนาท่ี
มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีช่วยแนะน าและจดัการแบ่งปันมรดกให ้  

3. การจดัการมรดกของมุสลิมในจงัหวดัสตูลประสบปัญหาอุปสรรคหลายอยา่ง เช่น 
ทายาทของผูต้า ยละเลยไม่ยอมจดัการแบ่งมรดก ของผูต้ายภายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยปล่อยใหก้อง
มรดกตกอยูใ่น ความครอบครองของทายาทเพียงบางคน  และน าผลประโยชน์จากกองมรดก  หรือ
บางส่วนจากกองมรดกมาบริโภคเป็นการส่วนตวั  ซ่ึงส่งผลกระทบไปยงั ทายาท และผูท่ี้มีสิทธิในกอง
มรดกคนอ่ืนๆ     

4. แนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมรดกของมุสลิมในจงัหวดั 
สตูลมีหลายวิธี เช่น ให้บรรจุวิชาอลัฟารออิฏ วิชาว่าดว้ยการจดัการมรดกเขา้ในหลกัสูตร(الفرائض)
การศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน 
และใหม้ีการอบรมผูน้ าศาสนา ผูน้  าชุมชนทุกระดบั เพ่ือเพ่ิมทกัษะในหลกัวิชาน้ี  ใหอ้งคก์รทางศาสน า 
หรือองคก์รทางภาครัฐมีอ  านาจบงัคบัใหท้ายาทของผูต้ายด าเนินการ จดัการมรดกในเวลาท่ีเหมาะสม 
เพื่อตดัวงจรของปัญหาทุกประเภทใหอ้ยูใ่นวงจ ากดั  และใหจ้ดบนัทึกขอ้ตกลง ต่างๆท่ีเกิด ข้ึนใน
กระบวนการแบ่งมรดก  ส่งเสริมใหม้ีการท าวะกฟั (الوقف) หรือการมอบถาวรวตัถุใหเ้ป็นศาสนกุศล  

เพื่อลดจ านวนทรัพยท่ี์จะตกเป็นมรดก และเพื่อลดความตอ้งการและการขดัแยง้ของกลุ่มทายาท และให้
ถือว่าการยกทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทายาทตกเป็นโมฆะหากไม่ไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิต่อเจา้พนกังานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ABSTRACT 
 
                         There are three Objectives in this research: 1) To study the principles, 
steps and methodology of Islamic heritage, 2) To study the understanding of Muslims in 
Satun towards the heritage subject. 3) To study the practical methodology of heritage 
management and problems and obstacles and effects in heritage management and to study 
the solution of problems in heritage management of Muslims in Satun.  
                         This research used both document and field research. About document 
research, the researcher has been studied and collected information from Quranic verses 
and Sunnah of the Prophet Mohd (SAW) and the books, relating to heritage management. 
to analyse the content analysis In the part of field research, the researcher used the survey 
method to the sample by asking questionnaire and collected Information and analyse as a 
quantity. These information used percentage statistic. The sample of this research are 
composed of the Mosque Islamic Committees, [75 of Mosque leaders (Imam) 41 of 
narrators (Khatib) and 28 of callers (Muazzin). And researcher continue depth interviews 
These consist of all districts in Satun province. At the same time, consist of Islamic 
Committees of Satun province. Such as 1 president with 4 vice presidents.  One president 
of justice of Satun provincial Court and those who come to contact in term of government 
service at Satun Provincial Court. This is for assigning as the heritage manager, or visitors 



of Satun Provincial Islamic Committee. Those who have an experience of heritage 
management around 15 persons.  To engage and of firm the respondents of the sample 
above.   
                         The result is findings: 

1. When one Muslim died, all his or her properties and some his right 
 must be managed according to Islamic regulation and spread it to those who have the 
right. Starting by paying off the debt as Allah’s debt such as paying Force donation(Zakat) 
if the condition is completed. The debt between man to man, to pay the Fine Instead of 
heritage if there is some harmfulness to the others, to redeem a mortgage or a pawn. Using 
in the corpse management. Pay to whom it may concern or under the responsibility of 
heritage himself. Paying all other debts by following the instruction of  the testament and 
separate among his descendants.   

2. The problem of Muslims in Satun is they have low understanding of  
Islamic education. From this case it causes of lack of understanding of heritage 
knowledge. This is because this subject is not consist in educational curriculum both in 
private and government school. Except some institution such as in college or University. 
So the management of death heritage depends on Islamic leaders who understand about 
this case.  

3. The heritage management of Muslim’s in Satun has various problems 
 And obstacles. For example the descendant ignored to divide the heritage in a suitable 
time, he governed by oneself and use as private benefit. This case is effected to other 
descendant and those who have right in this properties.  

4. The solution of these problems are the government or private school 
 contain and recommend the heritage subject in secondary level or University level as 
compulsory. At the same time there will be a conference or Islamic leaders training 



concerning to heritage subject. The Islamic organization or the government should support 
and forces the descendant to divide the properties in a suitable time in order to solve the 
problem in a limited circle. Every agreement or contract must be written down during the 
separation of heritage. The promotion of religious donation of permanent objects are fully 
supported. In this case to decrease the properties of in heritage and to decrease the desire 
and the confliction among descendant group. Lastly, the properties in case of unregistered 
of unregistered of transferring to the officer to deal with.   
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لمسلمين في ولاية ستول  سلامي لفي الفقو الاتركة التدبير               موضوع البحث
مان   محمد حسين   مد                      الباحث

كلية الدراسات الإسلامية                قسم التخصص
 ىجرية 1434بوذية  2556                العام الدراسي

  
 مستخلص البحث

          
اغراض  ثلاثة لهاذا البحث          

لدراسة طريق الأجراءات وندبير التركة في الإسلام   -1
في علم الفرائض  ىم فهموالمسلمين في ولاية ستول  العلمي مستواهلدراسة  -2
التركة   ىمدراسة طريق حل المشكلة في تدبيروالمشكلة والتأثير  دراسةو اسلوب تدبيرىم للتركةلدراسة  -3
  

لهذا البحث يتكون من بحث في مستندات والعمل الميداني أما البحث في المستندات يجمع                    
الباحث الحجج والدلائل من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليو وسلم والكتب العلمية الإسلامية 

والبحوث في ىذا المجال لينظر في الجودة  
ان الباحث يصح المجموعة من الأئمة والأعضاء المسئولة في شؤون  أما البحث الميدان           

في كل ( بلال)مؤذنا 28خطيبا،  41إماما،  75وتتكون المجموعة المثالية من . المسجد ويعدل الحساب في المائة
 ،أعضاء المجلس الإسلامي لولاية ستولرئيس  مفابلةو .شخصا 144فالعدد الكلي في ستول ( قطاع)منطفة 
الذين من  شخصا وخمسة عشر ،محكمة ستول في الشرعي القاضيمن  وواحد ،ائبومن ناشخاص  وأربعة

وذو خبرة    المجلس الإسلامي لولاية ستول الذين يأتون إلىومن  يأتون إلى المحكمة لطلب التدبير لهم التركة
الأئمة والأعضاء المسئولة في شؤون المسجد لتكمل اجابات تلك 
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وتظهر النتيجة 

 

إذا مات مسلم فيكون كل نوع من التركة يجب ان يقسم وفقا للشريعة الإسلامية  -1                             
وىذا بعد النظر في الدين وقضائو من حق ( أصحاب الفروض)لتوزيع كل نوع من التركة إلى ذي مستحق 

الدَين أو حق الله أمثال الزكاة او الغرام في حق القصاص او الرىن والتصرف في تكفين الميت آدمي ىو 
. وغيرىا والوصية وتقسيم ما بين أصحاب الفروض

أن المسلمين في ولاية ستول مستواىم العلمي تحت مرحلة الثانوية ويعتدل فهمهم في  -2                             
العلم لا يحتوي في المدرسة الحكومية على سبيل الوضوح إلا بعض المدارس يدُرَّس ىذا  علم الفرائض لأن ىذا

.  العلم فضلا عن المواد الرئيسية وكذلك تدبير التركة يحتاج إلى الإمام العالم يقُسّم ويرشد في تدبير التركة

ة وتعددت المشكلات أمثال وارث أن تدبير التركة في ولاية ستول حل بالمشكل -3                             
الأموات لا يقُسّم التركة في وقت مناسب ويترك التركة تحت تمليك شخص واحد والذي يمتلك التركة يتصرف 

. بما ينفع نفسو، حيث يتأثر على بقية الورثة وغيرىم من المستحقين

ولاية ستول لو طرق عديدة مثل أن يحتوي  الطريق لحل المشكلة في تدبير التركة في -4                              
علم الفرائض في المقرر الدراسي في المرحلة الثانوية والمرحلة الكلية للمدرسة الحكومية وغير الحكومية وإيجاد 
دورة علمية للأئمة للمزيد في المهارات في الفرائض وعلى الهيئة الدينية أو المؤسسة الحكومية أن توجب على 

تقسيم التركة لقطع كل المشكلات وتسجيل كل الاتفاق أثناء إجراءات التقسيم والحث على  الورثة في سرعة
الوفق لنقص أموال التركة وقطع المشكلة بين الورثة وان يعتبر مال الوارثين ملغيا إن لم يُسجّل نقل التمليك 

.     عند المسؤولين

 


